



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ด้านบริหาร

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน) และมอบสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย (We Watch) เพื่อการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการประสานความร่วมมือกับ We Watch เพื่อการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ โดยแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ และเห็นชอบการดำเนินกิจกรรมภายใต้การประสานความร่วมมือ สำหรับกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมรั้ว อำเภอลี้สงวน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาลงทุน (Business Development model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึง ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดชุมพร โดยมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกับ We Watch ให้ชัดเจน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ทำทึของ กสม. ต่อการเข้าร่วมกลไกการไต่สวนสาธารณะระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Inter-NHRI Inquiry Mechanism: INIM)

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบทำทึของ กสม. ต่อการเข้าร่วมกลไกการไต่สวนสาธารณะระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Inter-NHRI Inquiry Mechanism: INIM) และมอบสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศแจ้งผลการพิจารณาต่อ กสม.ฟิลิปปินส์ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๔. ขอเชิญเป็นองค์กรร่วมจัดและขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุม
ถอดบทเรียนองค์กรภาคีสิทธิความหลากหลายทางเพศ**

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการเป็นองค์กรร่วมจัดการจัดประชุมถอดบทเรียนองค์กร
ภาคีสิทธิความหลากหลายทางเพศ ในวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ โรงแรมเอเชีย
เซตราสเทวี กรุงเทพฯ โดยให้ใช้เครื่องหมายราชการของสำนักงาน กสม. ในการประชาสัมพันธ์และการจัดงาน
และอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดงาน โดยมอบสำนักงาน กสม. มอบหมายบุคลากรเข้าร่วมการ
ประชุม และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๕. การประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองเด็กในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบการประสานความร่วมมือการดำเนินงานด้านการส่งเสริม
และคุ้มครองเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และคณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยกรอบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก
ในองค์กรศาสนา การสร้างคู่มือและกลไกคุ้มครองเด็ก และการจัดงานศาสนสัมพันธ์ระหว่างศาสนาอิสลาม
ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ โดยมอบ กสม.สุชาติ ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมและเพิ่มศักยภาพ
ผู้นำศาสนาและผู้ดำเนินการสถาบันศึกษาปอเนาะ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
จังหวัดปัตตานี มอบเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและจัดบันทึกประเด็น
สาระสำคัญในการจัดกิจกรรม เพื่อประกอบการดำเนินงานในพื้นที่ต่อไป และมอบสำนักงาน กสม. ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป